

พิมพ์เขียวสุขภาพะ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 2559



อยากให้มองไปรอบๆ ตัวดูสิครับ...ทุกวันนี้ผู้คนกำลังสนใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นกันมากมาย ไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือคอนโดฯ ก็ต้องขำเลืองดูว่ามีฟิตเนสสมัยจะทานอาหารอะไร ก็ต้องดูป้าย “คลีนฟู้ด กู๊ดเฮลท์”

สมัยก่อนพี่น้องในชุมชน มักขอให้รัฐบาลให้กรมทางหลวง ให้ ส.ส. มาช่วยสร้างถนน แต่เดี๋ยวนี้เรียกร้องเอาสวนสาธารณะเขียวๆ ทางจักรยานตีๆ และลานออกกำลังกายที่ทันสมัย

คนตื่นตัวกันมากในการ “สร้าง” มากกว่า “ซ่อมแซม” สุขภาพครับ

สอดคล้องกับสิ่งที่นักวิชาการเขาทำนายไว้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ปัญหาสุขภาพ...จะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัวคนไทยเรื่องหนึ่งเลยครับ

ถ้าไม่เตรียมพร้อมด้วยการวาง แผนแม่บท รับมือเสียตั้งแต่นี้ เราอาจไม่มีเกราะป้องกันสารพัดภัยคุกคามสุขภาพแน่ๆ

แผนแม่บทที่ผมพูดถึงก็คือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศใช้มา 5 ปีแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงทบทวน ปรับปรุง และยกร่างใหม่ให้ทันสมัยและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยมี นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานฯ

ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นมากมายเลยครับ ทั้งเวทีก่อนยกร่าง ในรูปแบบ “ประชาเสวนาหาทางออก” ถึง 5 เวที ยังมีกระบวนการ ลูกขุนพลเมือง เวทีรับฟังความเห็นเฉพาะประเด็น และหลังได้ธรรมนูญฯ ร่างแรกแล้วก็สัญจรไป 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

อย่างไร้ที่รับฟังความเห็นต่อ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ในภาคกลาง จัดขึ้น ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี โดยเชิญภาคีเครือข่าย 26 จังหวัด มาร่วมกว่า 300 คน ส่วนที่ภาคใต้ จัดร่วมกับสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่น้องจาก 14 จังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ

ภาคเหนือ สช.จัดเวทีร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน จังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือมาร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และที่ขาดไม่ได้คือภาคอีสานครับ สัญจรกันไปต่อบลราชธานี คึกคักและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี



และล่าสุดคือเวทีรับฟังความเห็นใน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 จนได้ “พิมพ์เขียว” เล่มสำคัญ ที่ สช.เตรียมนำเสนอทาง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

ธรรมนูญฉบับใหม่ ได้มีการเพิ่มเติมสาระสำคัญจากเดิมที่มี 12 หมวด มาเป็น 17 หมวด โดยเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น 5 หมวดสำคัญ ประกอบด้วย

หมวดสิทธิด้านสุขภาพ ที่กำหนดให้รัฐต้องมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยไม่เลือกปฏิบัติ ครอบคลุมไปถึงสิทธิของผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

นอกจากนั้น ยังเพิ่ม หมวดสุขภาพจิต ที่กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และยังมีหมวดที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพทางปัญญา โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตทางปัญญา

ที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมวดคือ การอภิบาลระบบสุขภาพ บูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ หนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนจากทุกฝ่าย

และสุดท้าย หมวดธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ สนับสนุนแนวทางให้ชุมชนสามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ของตนเองได้ โดยให้ความสำคัญเรื่อง สิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยพบว่าตลอดช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่แล้วเกือบ 300 ฉบับ ทั่วประเทศ

ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากครับ ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ภายในปี 2559 นี้...อีกไม่นานเกินรอครับ!!! ●